

Số: **1064** /PTM-VP

*Báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng
4/2018*

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 4 năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG THÁNG 4

1. Tình hình trả lời các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp

Trong tháng 4/2018, VCCI nhận được 30 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. Các văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp VCCI nhận được trong tháng 4/2018 có nội dung liên quan đến các lĩnh vực cụ thể như sau:

1.1. Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính có 5 công văn trả lời kiến nghị của doanh nghiệp hoặc với các nội dung: đóng thuế vãng lai của doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội thi công các công trình tại các tỉnh ngoài Hà Nội; hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư; xóa nợ phạt chậm kê khai thuế và thuế môn bài; việc cộng phí CIC, D/O, vệ sinh container vào giá trị hàng nhập khẩu; xác định lại số thuế giá trị gia tăng sau khi có kết luận thanh tra.

1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 4 văn bản trả lời 7 kiến nghị doanh nghiệp với nội dung đa số về giải thích các quy định của pháp luật về đấu thầu (3/4 văn bản) như: thanh toán khối lượng công việc theo hợp đồng trọn gói; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện và điều chỉnh hợp đồng; chào hàng cạnh tranh rút gọn; chứng chỉ nghề hoạt động đấu thầu; áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp;... Các nội dung khác trả lời doanh nghiệp là: việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.3. Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải có 2 văn bản trả lời 5 kiến nghị doanh nghiệp với nội dung: dùng gia tăng số lượng phương tiện đang hoạt động thí điểm ứng dụng khoa học, công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách vì đã quá nhiều; không mở rộng các tỉnh, thành phố ngoài phạm vi hoạt động thí điểm; xây dựng mới bộ phận nhận diện riêng cho các phương tiện hoạt động thí điểm; quy định xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm của công ty cung ứng phần mềm, doanh nghiệp vận tải sử dụng phần mềm kết nối; xử lý vi phạm do không có phù hiệu xe tải và các thủ tục xin cấp phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu xe tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An....

1.4. Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ có 2 văn bản trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp với nội dung: khó khăn trong việc thực hiện quy định cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng và cung cấp chứng từ cho khách hàng; hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cho Dự án “ Sản xuất hệ thống bạt che dùng trong nuôi trồng thủy sản” của công ty TNHH Đạt Minh Hà.

1.5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có 2 văn bản trả lời 6 kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung: tham gia BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, người trên 60 tuổi; quyền lợi BHXH khi người lao động làm việc ở nhiều công ty khác nhau; mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; quyền lợi BHXH của người lao động trong trường hợp chuyển công tác; hạch toán tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát; góp ý sửa đổi Nghị định số 44/2016/ ND-CP của Chính phủ.

1.6. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng có 5 văn bản trả lời 5 kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung: xây dựng công trình tạm cho công nhân thuê trong khu công nghiệp; quy định của pháp luật về thành viên ban quản trị nhà chung cư; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép quy hoạch; việc huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại; danh mục hồ sơ chủ đầu tư cần cung cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

1.7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 2 văn bản trả lời 3 kiến nghị của doanh nghiệp với các nội dung: việc hoàn trả kinh phí đóng cửa mỏ than Quang Vinh – Thái Nguyên và trả tiền thuê diện tích đất 11.000 m² được sử dụng là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên; việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của dự án công trình chung cư Khánh Hội 2.

1.8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 2 văn bản trả lời 2 kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung: việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; thanh toán không có tờ khai nhập khẩu.

1.9. Một số bộ, ngành, địa phương khác:

- Cục Bảo trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về việc hướng dẫn người có tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục kiểm định máy nông nghiệp nhập khẩu.

- Bộ Y tế có văn bản trả lời kiến nghị Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam về các nội dung: quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế; quản lý đối với nhập khẩu thiết bị y tế không còn mới; phương pháp điều trị bệnh phù hợp với khả năng tài chính của người Việt Nam và một số vấn đề khác về quản lý thực phẩm.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về việc thành lập trường mầm non 100% vốn đầu tư Nhật Bản tuyển học sinh Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về nội dung đề nghị thanh toán đầy đủ khối lượng đã nghiệm thu công trình đường ô tô xã Trà Linh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trả lời kiến nghị của công ty cổ phần Nông sản Đại Lộc về việc chính quyền địa phương cản trở việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

1.10. Trả lời kiến nghị VCCI tập hợp gửi Văn phòng Chính phủ:

Trong tháng 4/2018, VCCI nhận được 04 văn bản trả lời 05 kiến nghị của doanh nghiệp. Các văn bản trả lời kiến nghị VCCI nhận được đều được đăng tải trên Website của VCCI và chuyển tải đến doanh nghiệp kiến nghị.

- Công văn số 2055/BKHĐT-PTDN ngày 2/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải đáp kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhằm đơn giản hóa thủ tục đấu thầu đối với các công trình quy mô nhỏ dưới 3 tỷ đồng. (Kiến nghị số 6, Báo cáo tháng 1/2018 số 0228/PTM-VP ngày 9/2/2018 của VCCI)

- Công văn số 746/BXD-PC ngày 9/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc:

+ Có ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội in Việt Nam về việc không truy thu thuế mặt hàng tấm bản kẽm dùng cho công nghiệp in (Kiến nghị số 2, phụ lục 1, Báo cáo tháng 1/2018 số 0228/PTM-VP ngày 9/2/2018 của VCCI)

+ Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu cát về việc rà soát về tình hình thực hiện xuất khẩu các loại cát. (Kiến nghị số 2, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 2/2018 số 0477/PTM-VP ngày 19/3/2018 của VCCI)

- Công văn số 1397/LĐTĐBXH-PC ngày 11/4/2018 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội trả lời 17 vấn đề liên quan đến người lao động và Bộ luật

lao động do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật bản kiến nghị (Kiến nghị số 1, Phụ lục 1, báo cáo VCCI tháng 10/2017 số 3121/PTM-VP ngày 20/11/2017).

- Công văn số 1455/BHXH-ST ngày 26/4/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị không thu tiền bảo hiểm y tế đối với người lao động báo giảm chậm. (Kiến nghị số 5, Phụ lục 1, Báo cáo quý 4/2017 số 0139A/PTM-VP ngày 23/1/2017 của VCCI).

2. Các kiến nghị Văn phòng Chính phủ thông báo cho VCCI

- Tháng 3/2018, VCCI nhận được 57 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 30/4/2018, đã có 40 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 17 kiến nghị chưa được trả lời (*có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2*). Tất cả các kiến nghị đều đã quá hạn trả lời.

- Tháng 4/2018 VCCI nhận được 36 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 30/4/2018, đã có 19 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 17 kiến nghị chưa được trả lời. (*có danh sách kèm theo tại Phụ lục 3*), trong đó có một số kiến nghị đã quá hạn trả lời.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 4/2018, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp :

- VCCI hoàn thành góp ý và tiếp tục góp ý 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định thay thế Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV; Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; Thông tư về định mức tiêu thụ năng lượng dành cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản; Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối đường ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng và đường sắt quốc gia, việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị; Thông tư quy định về trạm thu phí sử dụng đường bộ; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; Thông tư quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi

trường; Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030.

- Phối hợp với các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, Bộ Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ tổ chức Sơ kết hoạt động và công bố báo cáo khảo sát về việc thực hiện Nghị quyết 19 của ngành thuế hải quan và báo cáo giám sát. Kết quả giám sát trực tiếp tại 12 cục thuế, hải quan và một số chi cục cho thấy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, một số công chức trong thực thi công vụ có thái độ ứng xử trong giao tiếp chưa tạo sự hài lòng, thân thiện với người dân. Cá biệt có nơi, có lúc còn có biểu hiện gây phiền hà, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Báo cáo kết quả cũng kiến nghị ngành thuế, hải quan cần tiếp tục cải cách về thể chế chính sách thì việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan cần tập trung vào các giải pháp như đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức về cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan, đảm bảo thực hiện kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử và hải quan điện tử. Đặc biệt cần tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản, giảm thiểu việc tiếp xúc giữa cán bộ công chức với người dân, doanh nghiệp; đồng thời công khai minh bạch quy trình, quy chế nâng cao hiệu quả giám sát...

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính – Cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng”. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp nhằm khơi thông vốn tín dụng để hỗ trợ phát triển nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, bởi đây là động lực phát triển kinh tế tương lai. Tại hội thảo, một số đại diện ngân hàng cũng chia sẻ những khó khăn trong việc cho vay DNNVV như: nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn do phương án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính còn hạn chế, thông tin tài chính thiếu minh bạch; hiệu quả đầu tư tín dụng với DNNVV chưa cao do phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động còn tự phát, thiếu kế hoạch, sức chịu đựng rủi ro thấp.... Hội thảo kiến nghị: cần tiếp tục nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; cần có một khung khuôn khổ pháp lý để có cơ chế phát triển việc cho vay lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp; thay đổi phương thức cho vay để các nhà nông nghiệp có thể thế chấp vay vốn bằng chính mảnh đất của mình để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh...

- Tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Bộ luật hình sự” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút đông đảo đại diện các cơ quan làm luật, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, và các luật sư sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp tham dự. Hội nghị đánh giá việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có thực thi bằng biện pháp hình sự là một trong những nội dung quan trọng trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và là nội dung được đặc biệt nhấn mạnh bởi các đối tác phát triển. Đồng thời, các nước phát triển có xu hướng “hình sự hóa” các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ bằng cách mở rộng đối tượng áp dụng

